
 
  รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ครั้งท่ี  12/2557 

วันอังคารท่ี  16  กันยายน  พ.ศ. 2557 
ณ  ห้องประชุมภูวนารถ ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

-------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.กิจจา   ใจเย็น   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. รศ. ดร.พัชรี  ชยากรโศภิต  รักษาราชการแทนอธิการบดี 
4. ผศ.ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
5. รศ. ดร.ธํารงค์  อุดมไพจิตรกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายประสงค์  ธาราไชย                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รศ. ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศ. (กิตติคุณ) นสพ. ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายโอภาส  เพชรมุณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. รศ. ดร.สมศักดิ์  มีทรัพย์หลาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายศิริชัย  สมแสน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
14. นายสืบพงษ์  ม่วงชู  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
15. ผศ.นภกานต์  สุคันธารุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
16. ผศ. ดร.สัมพันธ์  จันทร์ดํา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
17. ผศ.นเรศ  ใจหาญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
18. นายพิเชษฐ์  มาเร็ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
19. ดร.อัมรัตน์  โกมลมาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
20. ผศ.วรรณา  อาจณรงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
21. นายสมพงษ์  ชีไธสง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
22. นายสมบูรณ์  หมุนแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
23. ผศ. ดร.อนุชา  จุลกะเสว ี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
24. นายนุลอัฟฎา  สาและ  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนิรุตติ ์ ศิริจรรยา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2. นายบุญคลี   ปลั่งศิร ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3. พลเอกรังสฤษดิ์  แจ้งเจนกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4. นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5. นายวิบูลย์  กรมดิษฐ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. ผศ.นิคม  สาคร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรินทร์  พรหมนุรักษ์กิจ  ผู้ช่วยอธิการบด/ีผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ 
2. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

 

เริม่ประชุมเวลา    13.35  น. 
 

ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุม และเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ผู้เข้าประชุมวันนีจ้ะได้รับเอกสารเพ่ิมเติม 3 ชุด คือ 
1) เอกสารปกสีส้ม วาระลับ วาระท่ี 4.1 
2) เอกสารเย็บมุม รวม 2 ชุด คือ วาระ 4.2 และวาระ 5.3 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 และการประชุม
ครั้งท่ี 11/2557 (วาระพิเศษ) เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2557 โดยท่ีประชุมขอให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งท่ี 
11/2557 (วาระพิเศษ) เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2557 วาระ 3.1 ด้วยการให้เพ่ิมคํา “กิตติมศักดิ์” ต่อท้ายชื่อ
ปริญญาท่ีมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ท้ัง 9 ราย พร้อมท้ังให้เพ่ิมข้อความต่อท้ายมติ
วาระ 3.2 หน้า 6 ดังนี้ “โดยจะจัดทําความเห็นแย้งเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในภายหลัง”  

 ภายหลังการแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2557 และการประชุมครั้งท่ี 
11/2557 (วาระพิเศษ)   
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

3.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 10/2557 และ 
ครั้งท่ี 11/2557 (วาระพิเศษ) 

 ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 25 

มกราคม 2554 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ท่ีประชุมขอให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ      

ในส่วนท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป    

เพ่ือรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติไปแล้ว 

 เพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร. 

เก่ียวกับระดับคุณภาพในการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย จึงนําผลสรุปการปฏิบัติงานตามมติสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 และในการประชุมครั้งท่ี 11/2557 

(วาระพิเศษ) เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2557 เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมานี ้

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา  มทร.ตะวันออก       รับทราบ 

3.2 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันท่ี 22 

สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนกรรมการท่ีครบวาระ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 

2549 ข้อ 6 รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.2 ท่ีแนบมานี ้

 เนื่องจากข้อบังคับฯ ข้อ 6 วรรคสอง กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่ง

เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกกรรมการสรรหา

คนใดคนหนึ่งตามร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีแนบมานี้ ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา    

ก่อนการจัดทําคําสัง่แต่งตั้งตามข้อบังคับฯ ต่อไป 

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภา มทร.ตะวันออก    ให้แต่งตั้ง ผศ.นภกานต์  สุคันธารุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าท่ี
เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รับทราบผลการดําเนินการ กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย       
(ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  งามวงศ์วาน) (ลับ)  

 

-ต้องการข้อมูล โปรดติดต่องานกิจการสภามหาวิทยาลัย- 

 
 

4.2 รับทราบผลการพิจารณาคําร้องทุกข์ กรณีการขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ     
ประจําตําแหน่งผู้บริหาร  

 ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ได้พิจารณาคําร้องทุกข์ของ   
ผศ. ดร.สัมพันธ์  จันทร์ดํา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตจันทบุรี กรณีกองคลังงดจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งในตําแหน่ง
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตจันทบุรี และได้นําผลการพิจารณาดังกล่าว เสนอต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ขอให้ผู้อํานวยการกองคลังชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา 
รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 0580.003/21 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2557 นั้น 

 กรณีดังกล่าว ผู้อํานวยการกองคลัง ได้มีหนังสือชี้แจงต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยได้
ชี้แจงประเด็นการงดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งในตําแหน่งรักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตจันทบุรีว่า สาเหตุท่ียังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากระเบียบฯ การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง ต้องเป็นบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งมิใช่การรักษาราชการแทน
ในตําแหน่งดังกล่าว พร้อมท้ังได้ทําหนังสือขอหารือเรื่องดังกล่าวนี้ ถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแล้ว ขณะนี้รอ
หนังสือตอบข้อหารือจากสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 0580.102(1)/527 ลงวันท่ี 12 กันยายน 
2557 และเอกสารทีเก่ียวข้องตามแนบ  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548    
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.ตะวันออก     รับทราบ พร้อมท้ังขอให้รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ช่วยดูแลในเรื่อง
ดังกล่าวนี้ด้วย โดยในระหว่างท่ียังไม่มีคําตอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้เงินรายได้
เบิกจ่ายในกรณีดังกล่าวไปพลางก่อนได้ ท้ังนี้ จนกว่าจะได้คําตอบยืนยันท่ีชัดเจนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    
อย่างไรก็ตาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่า ในการปฏิบัติราชการ หากมีข้อปฏิบัติใดๆ ท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ผู้ปฏิบัติจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจสั่งการให้ทราบในทันที เพ่ือขอให้ผู้บังคับบัญชา  
มีคําสั่ง หรือ สั่งการในทางปฏิบัติ ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้อนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ในการประชุมครั้งท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2557 จํานวน 117 คน และในการประชุมครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 จํานวน   
202 คน รวมจํานวน 319 คน รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย ท่ีแนบ 

 บัดนี้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0580.301(6)/1651         
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2557 นํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 499 คน เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม เพ่ิมเติมดังนี ้
 

ลําดับ คณะ 
จํานวน         

ผู้สําเร็จการศึกษา 
เกียรตินิยม 
อันดับ 1 

เกียรตินิยม 
อันดับ 2 

วันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1. 
2. 
3. 

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 
3 

495 

- 
- 
30 

- 
- 
43 

19 พฤษภาคม 2557 
19 พฤษภาคม 2557 
9 มิถุนายน 2557 

รวม 499 30 43  

 ท้ังนี้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าวเสนอต่อสภา
วิชาการเพ่ือขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2557 
รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 0580.009/166 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2557  ท่ี ศธ 0580.009/174 ลงวันท่ี 12 
กันยายน 2557 และมติสภาวิชาการ วาระ 4.1 และ 5.1 ตามแนบ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548     
จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จ  
การศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (เพ่ิมเติม) จํานวน 499 คน ตามรายชื่อท่ีแนบ 

 มติสภา มทร.ตะวันออก    อนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   
ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (เพ่ิมเติม) จํานวน 499 คน ตามเสนอ 

5.2 พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556  
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ    
การศึกษา ตามตัวบ่งชี้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา (สกอ.) กําหนด ระหว่างวันท่ี 19 - 21 สิงหาคม  
2557 นั้น   
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 กรณีดังกล่าว คณะกรรมการประเมินฯได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังได้นํารายงานผลการ
ประเมินฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการตรวจประเมินท้ัง 9 องค์ประกอบตามท่ี สกอ.กําหนด    
และผลการตรวจประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ สําหรับใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข   
โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้จากทุกองค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (คะแนน 4.14 จากคะแนนเต็ม 5)        
เม่ือพิจารณาภาพรวมจะพบว่า ผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์ คุณภาพดี และ คุณภาพดีมาก 
ยกเว้นในองค์ประกอบท่ี 4 ด้านการวิจัย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คะแนน 2.82 จากคะแนนเต็ม 5) เห็นสมควร
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ท่ีกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าท่ีในการกํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงนําผลการตรวจประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
ดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 0580.010/298 ลงวันท่ี     
25 สิงหาคม 2557  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 และแบบเสนอ         
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2556 ดังแนบ 

 มติสภา  มทร.ตะวันออก     สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 แล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. ในองค์ประกอบท่ี 5 ด้านการบริการวิชาการ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในเรื่องความเหมาะสม
ของงบประมาณท่ีใช้ไปกับผลท่ีเกิดจากการจัดโครงการบริการวิชาการท่ีผ่านมาว่า เหมาะสมดีแล้วหรือไม่ เนื่องจาก
ผลการตรวจประเมินทําให้เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับผลลัพธ์ท่ีได้ นอกจากนั้น 
ควรพิจารณาหัวข้อในการให้บริการวิชาการด้วยว่า เหมาะสมดีแล้วหรือไม่ อย่างไร 

2. ในองค์ประกอบท่ี 8 การบริหารจัดการทางด้านการเงินและงบประมาณ ได้ผลการประเมิน 5.00   
แต่จากความเป็นจริงทราบว่ายังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ค่อนข้างมาก ทําให้ดูเสมือนว่าผลประเมินขัดแย้ง      
กับความเป็นจริง จึงอยากขอฝากให้ผู้เก่ียวข้องพิจารณาประเด็นดังกล่าวนี้ด้วย 

3. ในองค์ประกอบท่ี 4 ด้านการวิจัย ผลประเมินพบว่าผลลัพธ์ท่ีได้ (out come) ต่ํามาก มหาวิทยาลัย
ควรเร่งวิเคราะห์ว่า สาเหตุเกิดจากปัญหาใด ได้ทุนวิจัยมาแล้วไม่ทําวิจัยตามท่ีได้รับเงินวิจัยมา หรือ เม่ือวิจัย 
เสร็จแล้วผู้วิจัยไม่นําผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ โดยเฉพาะ เม่ือนําผลการตรวจประเมินมาวิเคราะห์ดูแล้วจะพบว่า       
in put มีค่อนข้างมากแต่ out come กลับต่ํา เป็นไปได้หรือไม่ว่าปัญหาน่าจะเกิดจากผู้วิจัยหรือคณาจารย์ท่ี 
เข้าใจว่าการเป็นมหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไม่จําเป็นต้องทําวิจัย ซึ่งน่าจะเป็นความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง 
เพราะการจะสอนหรือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภาพ ยังจําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีได้รับการพัฒนา
อยู่ตลอดเวลามาใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย นอกจากนั้น งานวิจัยของมหาวิทยาลัยควรตอบโจทย์ หรือ
นโยบาย หรือเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ด้วย มิใช่เป็นการวิจัยตามเป้าหมายของตน หรือตอบสนอง
เฉพาะบุคคล / เฉพาะเรื่องท่ีผู้วิจัยต้องการวิจัยเท่านั้น จึงขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้เร่งวิเคราะห์
ปัญหาและจัดทําแผนพัฒนาทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย      
เพ่ือร่วมกันกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป  
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4. เนื่องจากข้อสังเกตในรายงานผลการตรวจประเมินฉบับนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และเป็น

ข้อสังเกตท่ีล้วนมีประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรต้องรับไปพิจารณาและวิเคราะห์

จุดอ่อนต่างๆ จากผลการประเมินว่า ปัญหาอยู่ท่ีจุดใดและจะแก้ปัญหาอย่างไร โดยเฉพาะองค์ประกอบท่ี 4   

ด้านการวิจัย นอกจากนั้น ยังมีคณะท่ีน่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ สถาบันเทคโนโลยีการบิน และ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เนื่องจากผลประเมินของท้ังสองคณะนี้ยังอยู่ในระดับท่ีต้องเร่งพัฒนาอีกหลายๆ ด้านในเวลาเดียวกัน 

จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นดังกล่าวนี้ด้วย 

 รศ. ดร.พัชรี  ชยากรโศภิต รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยว่า ในฐานะ

ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ได้ยืนยันต่อคณะผู้ตรวจประเมินไปแล้วว่า จะนําเรื่องงานวิจัยและการเข้าสู่ตําแหน่ง  

ทางวิชาการของ มทร.ตะวันออก ยกข้ึนมาเป็นวาระเร่งด่วนท่ีต้องเร่งดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา และจะ 

พยายามดําเนินการให้ดีท่ีสุด พร้อมท้ังจะกําชับให้ทุกหน่วยงานนํานโยบายของสภามหาวิทยาลัยท่ีเห็นสมควรให้

บุคลากรต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฯ และประกาศฯ เรื่องภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไปดําเนินการ

อย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป 

5.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

   ตามท่ีได้มีกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ท่ีเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามข้อ 4 (3) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และ      
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 ว่างลง 3 ตําแหน่ง และมหาวิทยาลัยได้จัดให้ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารตามท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ คัดเลือกกันเองให้ได้จํานวน 3 คน เพ่ือเป็นกรรมการ ก.บ.ม. แทนในตําแหน่งท่ีว่าง นั้น  

 บัดนี้ การคัดเลือกดงักล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. ผศ. ดร.อนุชา  จุลกะเสว ี  
2. นางทิวาวรรณ  บุญรอดอยู ่  
3. นายธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (13) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อบังคับฯ 
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 
จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งบริหารท่ีได้รับการคัดเลือก   
ท้ัง 3 คนเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ก.บ.ม. แทนตําแหน่งท่ีว่าง รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 
0580.101(4)/1581 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2557 ท่ีแนบ  

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 
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 มติสภา  มทร.ตะวันออก     อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารท่ีได้รับการคัดเลือกท้ัง 3 คน เป็นกรรมการ 
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 ปัญหานักศึกษาวิทยาเขตอุเทนถวายถูกยิงเสียชีวิต 

 รศ. ดร.สมศักดิ์  มีทรัพย์หลาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามความคืบหน้า   
กรณีปัญหาระหว่างวิทยาเขตอุเทนถวาย กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยเฉพาะการท่ีนักศึกษาวิทยาเขต      
อุเทนถวายถูกยิงเสียชีวิต อันอาจเป็นเหตุให้ความขัดแย้งท่ีมีอยู่บานปลายได ้

 นายสืบพงษ์  ม่วงชู รองอธิการบดี ชี้แจงว่า กรณีนักศึกษาหญิงของวิทยาเขตอุเทนถวายท่ีถูกยิง
เสียชีวิตหน้าห้างมาบุญครอง ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือตํารวจให้เร่งดําเนินคดีไปแล้วเพ่ือป้องกันเหตุบานปลาย  
ในส่วนของวิทยาเขตอุเทนถวายได้เน้นมาตรการป้องกันเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน โดยได้ติดกล้องวงจรปิดเพ่ิมข้ึน เข้มงวด
มาตรการให้นักศึกษากลับบ้านเร็วข้ึน ประกอบกับเม่ือเร็วๆ นี้ มีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันถูกยิงเสียชีวิต
ท่ีบางซื่อ ซึ่งคดอียู่ระหว่างการสอบสวน แต่เพ่ือป้องกันสถานการณ์ท่ีอาจบานปลาย วิทยาเขตอุเทนถวาย จะเน้น
มาตรการป้องกันในส่วนของนักศึกษาอุเทนถวายเพ่ิมมากข้ึน 

6.2 กรณีท่ีดินอันเป็นท่ีตั้งวิทยาเขตอุเทนถวาย 

 นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่า ขณะนี้ทราบว่า 
คณะรัฐมนตรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทําคําชี้แจงเสนอต่อศาลปกครองแล้ว โดยระบุว่า วิทยาเขต    
อุเทนถวายเป็นผู้เช่าท่ีดินของจุฬาฯ และได้จ่ายค่าเช่าท่ีดินให้จุฬาฯ มาตั้งแต่ปี 2480 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก คงต้องทําเรื่องแย้งไป 2 ประเด็น คือ 1) ในปี 2480 ท่ีดินดังกล่าวนี้ยังมิได้เป็นของจุฬาฯ 
เนื่องจากท่ีดินเป็นของจุฬาฯ ปี 2482 และ 2) การดําเนินการของ ก.ย.พ. ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังมิได้เรียก 
ให้ในส่วนของวิทยาเขตอุเทนถวายไปชี้แจงใดๆ ต่อ ก.ย.พ. แต่ได้มีการจัดทําคําตัดสินของ ก.ย.พ. ออกมานําเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระบวนการดังกล่าวยังไม่น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ 

6.3 แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินราชพัสดุภายในวิทยาเขตจันทบุร ี

 นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยว่า 
กรณีปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในวิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีบริเวณท่ีพักอาศัยท่ีมีอยู่ประมาณ 96 ไร่ โดย
เป็นบ้านพัก 52 หลัง หลังละประมาณ 2 ไร่ อยู่อาศัยมานานกว่า 47 ปี จนกลายเป็นปัญหาเรื่องสิทธิในการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีราชพัสดุบริเวณโดยรอบบ้านพักท่ีได้พักอาศัย ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยและ
วิทยาเขตคงต้องดําเนินการเรื่องสิทธิดังกล่าวให้ชัดเจนว่า สิทธิการเข้าพักอาศัยมิใช่สิทธิในการครอบครอง ดังนั้น 
จึงอาจต้องกําหนดพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีพักว่าควรจะมีได้เท่าใด แล้วประกาศให้ผู้เข้าพักทุกคนได้รับทราบ และ      
ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและ 
เพ่ือโปรดมอบมหาวิทยาลัยจัดทําแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลักษณะแผนระยะยาว เพ่ือดําเนินการต่อไป 
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ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 

--------------------- 
 

(ผศ. ดร.อนุชา  จุลกะเสว)ี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดและจัดทํารายงานการประชุม   


